

Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN: Hành trình khát vọng Việt Nam hùng cường

04:26 06/02/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Giữ vững mục tiêu là điểm đến kết nối đầu tư và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng hành cùng doanh nhân Việt đã trở thành tôn chỉ hoạt động quan trọng của Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN thời gian qua.

Có thể nói, 2023 là một năm đầy biến động. Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung chịu ảnh hưởng nặng nề sau giai đoạn dịch bệnh Covid-19, cùng những biến động không tích cực của kinh tế. Trong bối cảnh nhiều thách thức đó, ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN (Viện) đã luôn nỗ lực, đồng lòng duy trì và thúc đẩy các hoạt động thiết thực cho doanh nghiệp với mong muốn là cây cầu kết nối, đầu tư cho các doanh nghiệp Việt Nam.



Và cũng trong năm qua, bằng những nỗ lực kết nối, Viện đã tiến hành ký kết hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức uy tín nhằm nâng cao công tác hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả.

Bên cạnh các hoạt động theo tôn chỉ, Viện rất chú trọng đến công tác xây dựng phát triển đội ngũ lãnh đạo thông qua việc thành lập và đồng hành, hỗ trợ các đơn vị trực thuộc, trong đó có nhiều đơn vị có các hoạt động tiêu biểu phải kể đến như Câu lạc bộ Kết nối Doanh nhân Việt Nam - Quốc tế, Câu lạc bộ Phát triển Đầu tư, Thương mại Việt Nam - Quốc tế, Hội Đồng Nữ Doanh nhân Việt Nam - ASEAN...



Bà Lương Thị Kim Xuân, Chủ tịch Viện và bà Trần Thị Bạch Dương, Phó Viện trưởng tiếp đón Đại sứ Việt Nam tại Malaysia và đoàn doanh nghiệp Malaysia.

Đồng thời, Viện phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các chương trình tôn vinh doanh nhân tiêu biểu, vinh danh tốp các thương hiệu uy tín Việt Nam, tôn vinh tinh thần doanh nhân Việt Nam... đồng thời triển khai nhiều hoạt động từ thiện cộng đồng ý nghĩa như tặng nhà, xây cầu hay hỗ trợ các địa phương khó khăn vùng Tây Bắc...; duy trì hoạt động báo công dâng Bác thường niên vào ngày 20/10 để tôn vinh nữ doanh nhân.



Năm 2024 dự báo sẽ là một năm nhiều thách thức, bà Lê Thị Huyền Trang, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam - ASEAN chia sẻ: "Tôi mong muốn với vai trò là lãnh đạo Viện, cũng đại diện cho lớp lãnh đạo trẻ luôn cố gắng nỗ lực trong công tác điều hành và dẫn dắt tổ chức, luôn giữ vững tinh thần trong nguy có cơ, tìm kiếm cơ hội và đồng hành cùng doanh nghiệp". Cũng nhân dịp này, bà Lê Thị Huyền Trang vinh dự được nhận bằng khen của Trung ương Hội Nghiên cứu Khoa học Đông Nam Á - Việt Nam.

Một số hình ảnh hoạt động Viện trong năm 2023:









Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hanh-trinh-khat-vong-viet-nam-hung-cuong-xay-dung-chien-luoc-phat-trien-nen-kinh-te-xanh-ben-vung>